



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนอุทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินาถ ตรีวิบูลย์ ตำแหน่ง รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๔๔ ซอยสาธารณสุข ๘ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดย นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” อีกฝ่ายหนึ่ง

มหาวิทยาลัยและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีเจตนาที่จะร่วมมือกันทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อพัฒนาความร่วมมือจัดตั้งศูนย์กลางบริการทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
- (๒) เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านบริการพำนักระยะยาวเพื่อสุขภาพ
- (๓) เพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับปริญญาและหลังจบการศึกษา (หลักสูตรระยะสั้น) รวมถึงการจัดการศึกษาระดับฝีมือแรงงาน

๒. กรอบและแนวทางความร่วมมือ

- (๑) มหาวิทยาลัย โดยศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จะให้การสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเชิงท่องเที่ยวของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยขอบเขตการให้บริการให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย
- (๒) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะให้การส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน สร้างความร่วมมือในการจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) และการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการของศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผ่านสื่อหลัก สื่อรอง และ/หรือสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ ในการประชาสัมพันธ์ต้องผ่านการพิจารณาข้อมูล และต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย จึงจะทำการประชาสัมพันธ์ได้

๓. ระยะเวลาความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๕ ปี (ห้าปี)

/หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง...

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะยุติความร่วมมือ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง หรือขยายระยะเวลาความร่วมมือออกไปสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าภายใน ๓๐ วัน หากได้รับความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายแล้ว ให้ทำเป็นข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลงนี้

การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมการบริหารโครงการ ข้อมูลที่เป็นความลับ การรักษาความลับ การตีพิมพ์ผลงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แต่งตั้งพิจารณาในรายละเอียดโครงการที่จัดขึ้นเป็นรายกรณี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย และทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงนาม ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตিকাญจน์ ศรีวิบูลย์)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลงชื่อ
(นายธเรศ กรีษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ พยาน
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขำ)
รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลงชื่อ พยาน
(นายอาคม ประดิษฐ์สุวรรณ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ